

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง ความคืบหน้า กรณีศาลล้มละลายรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ฉบับที่ 8 – ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ JKN ฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 23 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น JKN243A, JKN24OA, JKN24NA, JKN252A และ JKN255A

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“JKN”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่า ตามที่ JKN ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และ ศาลล้มละลายกลางได้นัดฟังคำสั่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นั้น ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งในวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ JKN ฟื้นฟูกิจการ โดยยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (“ผู้ทำแผน”) และศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ของ JKN เพื่อลงมติเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้ทำแผน และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ทำแผน ศาลล้มละลายกลางได้สั่งให้ผู้บริหารของ JKN เป็นผู้บริหารกิจการของ JKN เป็นการชั่วคราวไปก่อน

ในขั้นตอนต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ และโฆษณารายละเอียดการประชุมเจ้าหนี้ในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเจ้าหนี้ และมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ที่ JKN ยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง เจ้าหนี้ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจะต้องแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยยื่นแบบฟอร์ม “คำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน” (ฟ.19) พร้อมแนบหลักฐานความเป็นเจ้าหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนวันประชุมเจ้าหนี้ ซึ่ง ณ วันที่ทำหนังสือฉบับนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้กำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ ตลอดจนรายละเอียดวิธีการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมเจ้าหนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามกำหนดการและรายละเอียดของการประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นกู้ของ JKN ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ JKN ฟื้นฟูกิจการ JKN จึงคงอยู่ภายใต้สถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงยังไม่สามารถนำสิทธิฟ้องร้องต่อ JKN ได้

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2351 1800 กด 1 กด 0

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)